



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI QUẢN LÝ



Ngày 23/11/2024, ĐHQGHN phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tham gia quản lý. Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân dự và phát biểu khai giảng.

Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 220 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tham gia quản lý.

Chia sẻ tại lớp bồi dưỡng, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, hình thành trên cơ sở kỳ vọng của Đảng và Chính phủ về một mô hình giáo dục đại học ưu việt, mang tính dẫn dắt, ĐHQGHN là trung tâm học thuật và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Hơn 30 năm trưởng thành theo Nghị định thành lập ĐHQGHN của Chính phủ, 118 năm truyền thống và phát triển trên nền tảng danh tiếng từ các đại học tiên thân, ĐHQGHN luôn tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ

cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; bền bỉ khẳng định vị thế số một Việt Nam và nằm trong nhóm 1.000 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. Hiện nay, ĐHQGHN đang tích cực xây dựng Khu đô thị Đại học tại Hòa Lạc, với mục tiêu biến nơi đây thành một khu vực đào tạo và nghiên cứu hiện đại, tiên tiến, mang tầm quốc tế, là trung tâm hợp tác với doanh nghiệp, trung tâm chuyển giao công nghệ. Cùng với đó, ĐHQGHN xây dựng và

ban hành cùng lúc quy chế đào tạo các bậc học, mở mới các chương trình đào tạo bậc đại học theo hướng liên ngành, xuyên ngành trên cơ sở tăng tỷ trọng đào tạo các ngành kỹ thuật và công nghệ, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về kỹ thuật công nghệ, đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ và xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm